

Một xét nghiệm TB thử bệnh lao là gì?



Một xét nghiệm TB thử bệnh lao là một xét nghiệm qua da đơn giản!

Xét nghiệm được thực hiện như thế nào?

Người ta dùng một mũi kim nhỏ chích một số ít chất làm xét nghiệm, được gọi là vắc xin chống lao, vào dưới da trên cánh tay quý vị. Quý vị không thể bị nhiễm lao từ chất làm xét nghiệm này. Trong 2 hay 3 ngày, quý vị phải trở lại và cần có một nhân viên chăm sóc sức khỏe giúp lưu ý chỗ làm xét nghiệm trên cánh tay của quý vị.

Kết quả xét nghiệm của tôi có ý nghĩa gì?

Xét nghiệm là “dương tính” nếu quý vị có một chỗ sưng u nhỏ trên cánh tay của mình. Chỗ sưng này có nghĩa là quý vị có thể bị nhiễm bệnh lao. Quý vị cần được có các xét nghiệm khác hơn nữa, như là chụp hình vùng ngực với quang tuyến X để biết nếu quý vị bị nhiễm lao hay để tìm bệnh lao.

Xét nghiệm của quý vị có thể là “âm tính” nếu quý vị không có chỗ sưng u nhỏ trên cánh tay. Nghĩa là quý vị có thể không có vi trùng bệnh lao trong cơ thể mình. NHƯNG, nếu quý vị ở gần chung quanh một người bị bệnh lao đang hoạt động, quý vị cần phải được xét nghiệm lại.

- Một xét nghiệm da tìm bệnh lao được thực hiện để biết nếu quý vị có vi trùng trong cơ thể mình.
- Một xét nghiệm da tìm bệnh lao sẽ không cho quý vị biết nếu quý vị bị bệnh lao đang hoạt động.
- Quý vị cần phải có thêm nhiều xét nghiệm khác nếu kết quả xét nghiệm là dương tính.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc Ban y tế công cộng địa phương hay bác sĩ của mình.

Bản văn- Bộ Y tế Virginia – Ban kiểm soát bệnh lao phổi
www.vhd.virginia.gov/epi/tb 8 Tháng 11 2002
Phần mềm của Healthway Software©2002
Công việc này được cấp bằng chứng nhận theo Quyền hạn Phổ biến
Sáng Tạo- Phi Thương mại- Không xuất phát từ Bảng chứng nhận.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/>

Dự án các phương pháp phương tiện truyền thông đại chúng có lợi cho sức khỏe

www.healthyroadsmedia.org

Tài trợ bởi Thư viện Y Khoa quốc gia theo hợp đồng No 1-LM-1-3513
Từ Vùng Greater Midwest của Mạng lưới Thư viện Y Khoa quốc gia